



ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)

นางอโนทัย พรประภา เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ปัจจุบันอายุ ๘๑ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต และบัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบัญชี จากวิทยาลัยโยนิก (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเนชั่น) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานบริหาร บริษัท เอส.พี.

อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทในเครือ

ผลงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง นางอโนทัย พรประภา เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเริ่มต้นธุรกิจด้วยการร่วมมือกับประเทศอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ของทวีปเอเชีย คือ ประเทศญี่ปุ่น ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ และอะไหล่รถจักรยานยนต์ซูซูกิอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ด้วยแผนการตลาดและการบริหารที่มีคุณภาพ ทำให้ได้รับการยอมรับและเป็นที่เชื่อถือจากผู้ใช้ทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นต้นมา

นางอโนทัย พรประภา ได้ใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการบริหารงานและการบัญชี จนสร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กรในกลุ่มบริษัท SPI ขยายขอบข่ายธุรกิจครอบคลุมอุตสาหกรรม และการบริการที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ และเครื่องจักรกลหลายด้าน เช่น เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า รถยนต์เล็กซ์ส พลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรยี่ห้อ มาร์ พลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งการลงทุนผลิตรถจักรยานยนต์ซูซูกิเพื่อจำหน่ายภายในประเทศไทย และประเทศใกล้เคียง ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ล้วนมีส่วนสำคัญในการเติบโตก้าวหน้าของกลุ่มบริษัท SPI ให้เป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ นอกจากนี้ ได้ขยายขอบข่ายการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ อุตสาหกรรมการผลิตและจัดจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพจากสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว ตลอดจนโครงการผลิตฉนวนกันความร้อน ฯลฯ

ผลงานด้านสังคมที่เกี่ยวข้อง นางอโนทัย พรประภา ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนเงินจำนวน ๑ ล้านบาท ในการจัดซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด Portable ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวน ๓ ล้านบาท ในการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ในอาคารเรือนเขียวสะอาด โรงเรียนวัดธาตุทอง สนับสนุนงบประมาณจำนวน ๑๓ ล้านบาท สำหรับในการก่อสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์อาคารเรียน ๔ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ในโรงเรียนพระดาบส และได้ช่วยเหลือมูลนิธิต่าง ๆ เช่น มูลนิธิ “นวฤกษ์” ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชูปถัมภ์ “บ้านพักฉุกเฉิน” โครงการช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กผู้ประสบปัญหาเดือดร้อน เป็นต้น

การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นางอโนทัย พรประภา ได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา โดยรับนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ก่อนสำเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเห็นการปฏิบัติงานจริง

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ปรากฏเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป